



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๔ มูลค่าข่าว ๒๐๕,๔๕๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## การศึกษานิวซีแลนด์ ชวนเยาวชนเปิดประสบการณ์ใหม่ ไอเดียใหม่ เริ่มต้นที่นิวซีแลนด์ New Experiences, New Ideas, New Zealand

การศึกษานิวซีแลนด์ ภายใต้มาตรฐาน นิวซีแลนด์ ประจำปีประเทศไทย เน้นเห็น ถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ของเด็กไทย เพื่อให้สอดคล้องกับโอกาส ที่ประเทศไทยได้เข้าสู่เออีซี จึงจัดโรดโชว์ "นิวซีแลนด์ อิงลิช อินลิบเรชัน" ประเด็นที่ โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นแห่งแรก

นางสาวกานิน เลิศศรีคม วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านการศึกษา ประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ สถาน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำ ประเทศไทย กล่าวไว้ ทุกปีเรา จะจัด นิทรรศการการศึกษา นิวซีแลนด์ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวกับระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ของประเทศนิวซีแลนด์ โดยนักเรียน นักศึกษาผู้ปกครองและผู้สนใจจะ ได้ทราบข้อมูลอย่างละเอียดว่าทำไมนิวซีแลนด์จึงเป็น หนึ่งในจุดหมายทางการศึกษาที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน โดยปี นี้มีการจัดการศึกษานิวซีแลนด์ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน นี้ เวลา 11.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

ก่อนจะถึงงาน เราจึงได้จัดโรดโชว์ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ใน กรุงเทพฯ อาทิ โรงเรียน สตรีวิทยา โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต มศว. พร้อมกันเข้าร่วม งานประชุมเครือข่าย โรงเรียน English Program เพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจในการเรียน ภาษาอังกฤษให้แก่กันเองและ ชวนน้องที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศไปร่วมค้นหาคำตอบและ ค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ทั้งงานนี้" นางเบญจมาภรณ์ คงอด ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา



ภาษาและสัมผัสสถานการณ์จริง เช่นอังกฤษ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เพื่อเปิดการใช้จริงและใช้บ่อย ๆ สำหรับ กิจกรรม "นิวซีแลนด์ อิงลิช อินลิบเรชัน" ที่มาจัดใน ครั้งนี้ มีประโยชน์มากสำหรับเด็ก เพราะเด็กจะได้ฝึก ภาษา อีกทั้งได้ความรู้กว้างขึ้นจากการเรียนในตำรา ทำให้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี และทางโรงเรียนยังเคยมีโอกาสได้ไป เยี่ยมชมโรงเรียนในนิวซีแลนด์แล้ว เห็นได้ว่ามีสภาพของ โรงเรียนที่น่าเรียนมาก มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเหมาะกับการ เรียนรู้ในเรื่องของภาษาอย่างมาก"

เด็ก-กานจน กลินสุวรรณ พิธีกรและผู้ประกาศข้อ ตั้ง กล่าวไว้ กิจกรรมในครั้งนี้เห็นได้ชัดแก่กล้าแสดงออก ในทางที่ดีมากขึ้น กล่าวคือ กล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่ง เป็นสิ่งที่ดี เพราะถ้าเด็ก Open ก็จะทำให้การเรียนรู้อังกฤษ อย่างดียิ่งขึ้น สำหรับบทบาทภาษาอังกฤษในปัจจุบัน มองว่าภาษาจีนเป็นเหมือนอาหารเสริม แต่ภาษาอังกฤษ เป็นอาหารหลัก เพราะเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ภาษา อังกฤษก็คือนาฬิกาชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางหนึ่งของการ เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งคือไปอยู่ในบริบทแวดล้อม ที่ทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ เช่นการไปศึกษาต่อต่าง



กล่าวว่า "โรงเรียนสตรีวิทยา พยายามให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เรื่องภาษาอังกฤษ ด้วยการสร้าง สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดกิจกรรม ต่างๆ นิทรรศการ ตลอดจนมี นโยบายว่าคุณครูจะต้องได้รับการ พัฒนาภายในโรงเรียนโดยคุณครู ชาวต่างประเทศ นโยบายสำคัญอีกอย่างคือให้นักเรียน และบุคลากรได้มีโอกาสได้ไปเจอสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ

ประเทศ เพราะจะทำให้ตัวน้องเรียนภาษา อังกฤษไม่ใช่แค่ 1 คาบหรือ 1 วิชาอีกต่อไป แต่ เป็นช่วงหนึ่งช่วงชีวิตที่จะทำให้อยู่กับภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านอื่นๆ ด้วยโดยไม่ต้องไปเน้นภาษา อังกฤษมากเพราะเกิดการเรียนอยู่ตลอดเวลา และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไปแล้ว สำหรับ นิวซีแลนด์มองว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุด เรื่องก็ยอมรับธรรมชาติและอากาศธรรมชาติ เป็น ทางเลือกที่ดีที่นำเสนอสำหรับคนที่จะไป ศึกษาต่อและใช้ชีวิตได้อย่างดี

นำเพชร-เมธาวรรณ สัจจาโรจน ชั้น ม.2 โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวไว้ รู้สึกตื่นเต้น มากที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้กับจัดโรดโชว์ครั้งแรก ประทับใจตลอดใช้มากที่สุดในชีวิตเพราะขึ้นเซอบ พิธีกรเป็นพิเศษ ทำให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเรียนรู้อะไรได้ไม่ ยากและน่าสนุกกว่าภาษาอื่น ๆ สำหรับกิจกรรมตามบูธ ต่างๆ ทำให้ได้มีข้อมูลมากขึ้นสำหรับการศึกษาค้นคว้า ต่างประเทศและเรื่องของการเตรียมพร้อมที่ดี สำหรับคน สนใจนิวซีแลนด์เป็นพิเศษ เพราะเพิ่งไปเรียนซัมเมอร์ ที่ Kaitiaki Valley Coolege ทางเกาะใต้เมื่อต้นปี รู้สึก ประทับใจครูอาจารย์และเพื่อน ๆ ตลอดจนคุณผู้คนที่ เป็น มิตรมาก นิวซีแลนด์มีบ้านเมืองที่สวยงาม ปลอดภัยสูง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี คิดว่าจะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ ในช่วงวัยมัธยมปลายด้านการแพทย์ต่อไป

อาย-เบมิกา คงทน ชั้นม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวไว้ เมื่อพูดถึงนิวซีแลนด์ทำให้คิดถึงพื้นที่รัก All Black เพราะชอบกีฬาอเมริกันฟุตบอลไปเรียน ที่นิวซีแลนด์ที่โรงเรียน Tekapo high School ทางเกาะเหนือ สิ่งที่ได้คือเพื่อนใหม่ ความมั่นใจกล้าแสดงออก และได้ภาษาอังกฤษกลับมาเพราะต้องพูดกับโฮสต์แหม่มี่ สักทุกวัน ตอนนี้อังกฤษกลายเป็นภาษาสากลที่มีความสำคัญ มาก เพราะเราควรสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา สำหรับ กิจกรรมที่จัดครั้งนี้ได้มาช่วยเสริมเรื่องภาษาอังกฤษ มากและได้ความรู้อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ส่วนตัวชอบวิชา ภาษาอังกฤษ และอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อจะได้คุยกับ ผู้คนมากมาย ให้ประสบการณ์และท่องเที่ยวทั่วโลก

